



ประกาศหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ที่ 12 / 2567

เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์โดยละเอียด

กรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้”

ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “เพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ให้พึ่งพาตนเองได้

และมีการกระจายรายได้สู่ชุมชน/ท้องถิ่นมากขึ้น”

ประจำปีงบประมาณ 2567


ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ภายใต้กรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้” แผนงานย่อยรายประเด็น “เพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ให้พึ่งพาตนเองได้และมีการกระจายรายได้สู่ชุมชน/ท้องถิ่นมากขึ้น” ประจำปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 โดยสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงาน/นักวิจัยที่สนใจยื่นข้อเสนอชุดโครงการวิจัยผ่านระบบ NRIIS เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและกำหนดปิดรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 โดยหน่วย บพท. ได้ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเบื้องต้น เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 และมีข้อเสนอชุดโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจำนวน 31 โครงการ จากทั้งหมด 63 ชุดโครงการวิจัย และหน่วย บพท. ได้เชิญหัวหน้าโครงการและคณะผู้วิจัยที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นเข้าร่วมเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshops) เพื่อทบทวนและพัฒนาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยที่มีคุณภาพและสมบูรณ์ให้ตรงเป้าและตอบตัวชี้วัดสำคัญของกรอบการวิจัยระหว่างวันที่ 9 - 10 เมษายน 2567 นั้น

หน่วย บพท. ได้จัดการประชุมพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยโดยละเอียดและเชิญหัวหน้าชุดโครงการมานำเสนอรายละเอียดข้อเสนอชุดโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการพิจารณาติดตาม และประเมินผลภายใต้กรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้” ประจำปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันที่ 20 - 21 เมษายน 2567 ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 1. ประเด็นโจทย์การวิจัย เนื้อหาโครงการวิจัย และความน่าสนใจของนวัตกรรมพร้อมใช้/เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 2. ความชัดเจนของกระบวนการและการออกแบบการวิจัยเพื่อตอบโจทย์ ได้แก่ กระบวนการทำงานสร้างพื้นที่ต้นแบบเรียนรู้ นวัตกรรม (Learning and innovation platform) กระบวนการสร้างนวัตกรรมชุมชน ความร่วมมือกับกลไกและภาคีในระดับพื้นที่เป้าหมาย 3. ความชัดเจนของ Output และความคุ้มค่าของการลงทุนวิจัย (Value for Money) 4. โอกาสในการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ได้แก่ ศักยภาพของคณะผู้วิจัย ทุนเดิมการทำงานในพื้นที่ที่สอดคล้องกับโจทย์การวิจัย และรายละเอียดของโครงการวิจัยย่อยภายใต้ชุดโครงการวิจัยครบถ้วนสมบูรณ์ และมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายของชุดโครงการ โดยรายชื่อข้อเสนอชุดโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาโดยละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

/ทั้งนี้ . . .

ทั้งนี้ หน่วย บพท. จะประสานไปยังหัวหน้าชุดโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาโดยละเอียด และจัดส่งหนังสือแจ้งความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาติดตาม และประเมินผลฯ เพื่อปรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยให้สมบูรณ์และจัดทำสัญญารับทุนวิจัย (TOR) ต่อไป โดยขอสงวนสิทธิ์การสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยที่ปรับแก้ไขรายละเอียดและกรอบงบประมาณตาม ข้อเสนอแนะของหน่วย บพท. และคณะกรรมการพิจารณาติดตาม และประเมินผลฯ เท่านั้น อนึ่งข้อเสนอชุดโครงการวิจัยที่ไม่ผ่านการพิจารณาโดยละเอียด หน่วย บพท. จะชี้แจงเหตุผลผ่านระบบ NRIIS ที่ www.nriis.go.th ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567


(ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา)
ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุน
ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

ข้อเสนอชุดโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาโดยละเอียด
กรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้” ประจำปี 2567
โดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ	หน่วยงาน
1	4805510	นวัตกรรมการพัฒนาและยกระดับมูลค่ากาแฟพืชเศรษฐกิจหลักของชุมชนเกษตรกรรมเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กวังจังหวัดเชียงใหม่-เชียงราย	นายสุริยนต์ สูงคำ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2	4805514	นวัตกรรมการจัดการความชื้นในป่าชุมชนรองรับอุบัติภัยธรรมชาติบนทฤษฎีป่าเปียก “เปียก ป้อง ป่า Sandbox” โดยความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายป่าชุมชนอย่างยั่งยืน	ผศ.ภูภัส ปภาณณภานุมิช	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3	4805564	ก้อนเชื้อเห็ดพลังสูง ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้การผลิตก้อนเชื้อเห็ดพลังสูงเพื่อเศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน	ผศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ถนอมพงษ์ชาติ	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4	4805592	การพัฒนาชุมชนนวัตกรรมในจังหวัดเพชรบุรีเพื่อยกระดับการเลี้ยงหอยทะเลอย่างยั่งยืน	ผศ.ดร.วันศุกร์ เสนานาถ	มหาวิทยาลัยบูรพา
5	4805633	การพัฒนาชุมชนนวัตกรรมการเรียนรู้สมุนไพรมุ่งเน้นสารสำคัญตามความต้องการตลาด	รศ.ดร.ศรีบุษย์ ศรีไชยจรรยา	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร
6	4805736	การพัฒนาชุมชนนวัตกรรมผักเคลในพื้นที่ชุมชนเมืองจังหวัดสมุทรปราการสู่ตลาดโมเดิร์นเทรด	ผศ.ธนาชัย สุนทรอนันตชัย	มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
7	4805830	นวัตกรรมฐานข้อมูลและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ทางเศรษฐกิจสังคม-นิเวศวิทยา-ความช่วยเหลือในการฟื้นฟูระบบสนับสนุนความยั่งยืนของการประมงพื้นบ้านชุมชนประมงจังหวัดระยอง	ผศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญศรี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8	4805872	การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรมการผลิต “ดอกเข้าพรรษา” เชื่อมวัฒนธรรมและทรัพยากรพื้นถิ่นจังหวัดสระบุรี	รศ.ดร.วรินทร์ พูลศรี	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
9	4805897	การพัฒนาตัวแบบนวัตกรรมกองทุนบำตูลมาล (Baitul Mal) ในการแก้ปัญหาหนี้สินนอกระบบสร้างสภาพคล่องและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนในจังหวัดปัตตานี	นายมุฮัมมัดดาวูด บิลราห์มาน	มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
10	4805911	การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟโรบัสต้าท้องถิ่นจังหวัดสงขลาและชายแดนใต้ด้วยเทคโนโลยีพร้อมใช้เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน	รศ.ดร.นริศ ท้าวจันทร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หมายเหตุ ข้อเสนอชุดโครงการผ่านการพิจารณาโดยมีเงื่อนไขให้ปรับแก้ไขรายละเอียดและกรอบงบประมาณตามข้อเสนอแนะของบพท. เท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์การสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยที่ปรับแก้ไขรายละเอียดและกรอบงบประมาณตามข้อเสนอแนะของ บพท. เท่านั้น

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ	หน่วยงาน
11	4805913	การเพิ่มขีดความสามารถของนวัตกรรมชุมชนมั่งคุดชะวอดเพื่อผลผลิตคุณภาพส่งออก	รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12	4805930	ชุมชนนวัตกรรมภูมิปัญญาผ้ามัดย้อมครามธรรมชาติเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดสกลนคร	นายแสนสุรีย์ เชื้อวงศ์	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
13	4805939	กระบวนการมีส่วนร่วมสร้างชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ยกระดับห่วงโซ่คุณค่าวิถีเกษตร “รักษาน้ำจาง” และเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยโมเดลเศรษฐกิจสีเขียว(BCG)สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	ผศ.สันติ ช่างเจรจา	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
14	4805943	การจัดการกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตไก่พื้นเมืองลูกผสมในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนกลางเพื่อสร้างโอกาสทางการแข่งขัน	ผศ.ณปภัช ช่วยชูหนู	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
15	4805944	การเพิ่มความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมด้านอาหารสุขภาพในการดูแลผู้สูงอายุ	นายวิญญู ศักดาทร	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16	4805973	การพัฒนาคุณค่าหัวสุพรรณเพื่อรองรับเกษตรปลอดภัยและเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดสุพรรณบุรี	นายธง คำเกิด	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
17	4805996	การพัฒนาเครือข่ายชุมชนนวัตกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของผู้ผลิตกาแฟโรบัสต้าจังหวัดชุมพร	ดร.เฟื่องฟ้ากาญจน์ ชูตระกูลวงศ์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
18	4806029	“ฉะเชิงเทราเมืองนวัตกรรมสู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ” : การพัฒนานวัตกรรมและการจัดการเครือข่ายเชิงพื้นที่ของเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อยกระดับการเป็นนวัตกรรมชุมชนในแก้ปัญหาและสร้างมูลค่าในการเพิ่มผลผลิตของพืชสมุนไพรสู่การสร้างเศรษฐกิจชุมชนของจังหวัดฉะเชิงเทรารองรับการพัฒนาของเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	รศ.ดร.ดวงพร ภูเระกา	มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
19	4806055	นวัตกรรมจัดการมะม่วงหิมพานต์คุณภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก	ผศ.ดร.พจนีย์ แสงมณี	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์
20	4806076	พัฒนาชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้เพื่อการผลิตและแปรรูปไก่เบตงเชิงพาณิชย์แบบครบวงจรสู่การสร้างคุณค่าอาหารอัตลักษณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	ผศ.ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หมายเหตุ ข้อเสนอชุดโครงการผ่านการพิจารณาโดยมีเงื่อนไขให้ปรับแก้ไขรายละเอียดและกรอบงบประมาณตามข้อเสนอแนะของบพท. เท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์การสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยที่ปรับแก้ไขรายละเอียดและกรอบงบประมาณตามข้อเสนอแนะของ บพท. เท่านั้น